

พ่อ อ-อ-อ-อ!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

คุณ โกมล พาเจน ลูกชายสุดโปรดไปที่เตียงนอน แล้วกระซิบบอกลูกว่า...

“นอนซะ!”

ห้านาทีต่อมา...

“พ่อ อ-อ-อ-อ!” เสียงเรียกดังลั่นออกมาจากห้องนอนของลูก

“อะไรเหรอ!” คุณพ่อตะโกนถาม

“ผมหิวน้ำคร่ำ... พ่อเอาน้ำให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?”

“ไม่ได้! เมื่อกี้พ่อเตือนให้ดื่มแล้วไง แต่ลูกไม่ดื่มเอง! ปิดไฟนอนได้แล้ว!”

5 นาทีต่อมา

“พ่อ อ-อ-อ-อ !” เจนตะโกนเสียงดังโหยหวน

“อะไร????” คุณโกมลผู้เป็นพ่อตะโกนกลับไป

“ผมหิวน้ำคร่ำ... ขอน้ำให้ผมดื่มหน่อยได้ไหมครับ?” เจนลูกชายคนดีออกอ้อน

“พ่อ บอกแล้วไงว่า ไม่ได้! ถ้าลูกรยังขออีก เดี่ยวพ่อจะตีลูกนะ!”

5 นาทีต่อมา...

“พ่อ อ-อ-อ-อ!”

“อะไรอีกเล่า?”

“เวลาพ่อมาตีผม... พ่ออย่าลืมเอาน้ำมาให้ผมด้วยนะครับ!”

ไม่ทราบว่าคุณอยากมีลูกที่ใสซื่อคือตาใสอย่างนี้ไว้สักคนไหมครับ?

ผมว่าน่ารักดี! คือออก! แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ – ลูก คู่นี้ค่อนข้างสนิทสนมกันดีทีเดียว ไม่เช่นนั้น ลูกชายในเรื่องคงจะไม่กล้าขอหรือตื้อพ่อยังน่าเอ็นดูเช่นนี้! จริงไหมครับ?

...ผลการสำรวจวิจัย ส่วนใหญ่จะยืนยันตรงกันว่าเด็กที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อมักจะไม่ว่างก่ออาชญากรรม!

แต่ตรงกันข้าม หากว่าเด็กคนใดเติบโตขึ้นมาในบ้านที่ไม่มีพ่อ! เด็กมักจะก่อปัญหา!

ดร.ลอเรน โมเซน แห่ง สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ (National Institute of Mental Health) ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า... “ครอบครัวที่ไม่มีพ่ออยู่ด้วย มักเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในหมู่วัยรุ่นมากกว่าปัญหาเรื่องความยากจน!”

นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาการเกิดอาชญากรรมในวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลกของมหาวิทยาลัยเยล ยังเปิดเผยว่า อาชญากรรมส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้น จากการเลี้ยงดูของแม่ฝ่ายเดียว!

ดังนั้น บ้านที่ไม่มีพ่อ จึงขาดองค์ประกอบสำคัญยิ่ง สำหรับการเป็นครอบครัวที่ดีและอบอุ่น จากการวิจัยพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากพ่อทั้งกายและใจ มักจะเป็นคนที่

1. ขาดแรงจูงใจในการต่อสู้เพื่อความสำเร็จ
2. ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจเพื่อผลดีในอนาคต
3. ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง
4. มีอารมณ์อ่อนไหว และถูกชักชวนง่าย - โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมทำผิด

กฎหมาย

ตรงกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ที่เปิดเผยว่า วันรุ่นหญิงที่ขาดความอบอุ่นจากพ่อ มักมีแนวโน้มในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน (มากกว่าพวกที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่พร้อมหน้าถึง 60 %)

ดังนั้น หากคุณเป็นพ่อ คุณต้องตระหนักว่า คุณมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อลูก ๆ ของคุณ และต่อสังคมที่ลูก ๆ ของคุณเป็นส่วนหนึ่งด้วย!

เพราะหากคุณเป็นพ่อที่มีส่วนทำให้ลูกของคุณเป็นคนดี ลูก ๆ ของคุณก็จะมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้น!

ผ่านทาง – ความดีและความเก่งของตัวเองของเขา

- ความดีและความสามารถของสมาชิกครอบครัวของเขา
- ความดีและทรัพยากรภายในหน่วยงาน / องค์กรของเขา
- ความดีและพลังของคริสตจักรของเขา! ฯลฯ

หรือตรงกันข้ามหากคุณเป็นพ่อที่ไม่ดี หรือไม่ทำหน้าที่ของพ่อที่ควรเป็น ควรทำ! คุณก็กำลังสร้างอาชญากรหรือขยะสังคมให้เกิดขึ้นมาในโลกนี้!

ดังนั้น คุณควรตั้งเป้าและตั้งใจที่จะเป็นพ่อที่ประพฤติดนุกู้ควรต่อการได้รับการยกย่องสรรเสริญ โดยตั้งต้นและตั้งมั่นในการเป็นบิดาที่ลูก ๆ ของคุณรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นศักดิ์ศรีของตัวเอง ดังสุภาษิตที่ว่า... “ศักดิ์ศรีของบุตรชายคือ บิดาของเขา!” (สุภาษิต 17:6)

ลูกคนใดมีพ่อที่พวกเขาภูมิใจและพ่อนั้นให้เวลาสั่งสอนพวกเขา พวกเขาจะเจริญพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว!

จากการวิจัย ของ ดร.มาร์ติน ดอยซ์ พบว่า พ่อที่ใช้เวลาพูดคุยกับลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เป็นลูกเรียนหนังสือ ได้ดีขึ้น!

วันนี้หากคุณเป็นพ่อ ขอให้คุณเป็นพ่อที่อยู่ในความทรงจำที่ดีของลูกเสมอไปเพื่อคุณจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ลูกของคุณเป็นพ่อที่ดีสำหรับลูกหลานของเขาต่อไปในอนาคต!

ผมประทับใจในข้อเขียนของ เดวิด เคทเลอร์ ที่เขียนไว้ในหนังสือ 5th Portion of Chicken Soup for the Soul ที่แพรวสำนักพิมพ์ นำมาแปลไว้ดังนี้_

มือพ่อ

“ถึงเวลาเข้านอน ขณะที่เรากำลังจะหลับลง

ผมกอดลูกชายคนหนึ่งไว้

ตอนที่ผมกอดเขาแน่น ผมเห็นภาพแปลกตา

มือผม...ช่างเหมือนกับมือพ่อ!

ผมจำมือพ่อได้ดี มือที่เป็นปุ่มโปน

มักจะมีเล็บฉีก นิ้วหรือสองนิ้วเสมอ

ขอบคุดก้อนที่ตีพลาด

ทำให้หัวแม่มือพ่อมีสีน้ำเงินสวย

มือนั้นกร้านผมจำได้ และแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ

แข็งแรงเหมือนคิมของช่าง

แต่ยามที่อุ้มเด็กน้อยซัดใจยามค่ำคืน

ผมกลับรู้สึกว่ามันนุ่มอย่างยิ่ง

ภาพของมือคู่นั้น น่าประทับใจนัก

ในสายตาของลูก

มือของพ่อคนอื่นอาจจะสะอาดกว่า

ดูเหมือนเป็นผลจากการทำงานในสำนักงาน

ในช่วงวัยของการสร้างรูปแบบของคน

ผมไม่ค่อยได้คิดถึงเหตุผลที่พ่อใส่ถุงมือหยาบนิ้วโผล่

ความรักในงาน รอยเปื้อนคราบน้ำมัน

สนิมจากการบัดกรี นี่เองที่ทำให้มือนั้นทะมัดทะแมง

หวนคิดกลับไป ด้วยสายตาฝ้าฟาง และคิดไปข้างหน้า
เมื่อถึงวันหนึ่ง ที่เวลาของผมหมดไป
คบเพลิงแห่งความรัก ในมือเหยว่นของผม
จะถูกส่งต่อไปยังมือลูกชาย
ผมไม่ถือสารอชดลก ผลเป็นตรงนั้นตรงนี้
หรือค้อนที่ดูเหมือนจะตีพลาด
ความปรารถนาสูงสุดของผม ก็เมื่อลูกกุมมือผมไว้
ให้เขารู้สึกว่า ความรักแฝงอยู่ในกำมือนั้น!”
วันนี้ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายครับ ขอให้เราตั้งเป้าที่จะเป็นพ่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราดีไหม
ครับ?!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้ที่เป็นพ่อคนอยู่แล้วในเวลานี้ คุณจะมอบของขวัญคริสต์มาสอันล้ำ
ค่าให้แก่ลูกของคุณในปีนี้ ด้วยการเป็นพ่อที่ดีกว่าเดิมสำหรับเขาได้ไหมครับ?

และในขณะที่เดียวกัน หากคุณเป็นลูก คุณจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นี้ด้วยการ
เป็นลูกที่น่าภูมิใจที่เคารพรัก ให้เกียรติ และทำให้พ่อของคุณ มีกำลังใจ และมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมา
ได้หรือไม่ครับ?

ช่วยตอบที!